

**Biểu 5: Kết quả giải quyết kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh  
tại Thông báo số 144/TB-MTTQ-BTT ngày 02/12/2022**

*(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /7/2023 của UBND tỉnh)*

Stt	Nội dung kiến nghị	Kết quả giải quyết	Cơ quan được giao giải quyết
1	<p>Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai. Rà soát, phối hợp giải quyết hiệu quả công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án quốc phòng, an ninh, dự án phát triển kinh tế - xã hội.</p>	<p><b>(1) Đối với nội dung kiến nghị:</b> <i>Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai.</i></p> <p>UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 630/KH-UBND ngày 21/12/2022 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 120-KL/TU ngày 08/8/2021 của BTV Tỉnh ủy Bắc Giang về việc tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai.</p> <p>Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU tiến hành kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU và Kết luận số 120-KL/TU của BTV Tỉnh ủy tại 04 huyện. Qua kiểm tra và báo cáo của UBND các huyện, thành phố cho thấy, hiện toàn tỉnh còn 110 trường hợp vi phạm sau ngày 11/6/2020 chưa được xử lý xong (<i>Yên Thế 2, Yên Dũng 6, Lục Ngạn 20, Lục Nam 2, Hiệp Hòa 17, Việt Yên 63</i>).</p> <p>Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU và Kết luận số 120-KL/TU tại các huyện còn lại. Yêu cầu các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm tất cả các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai. Xác định rõ tất cả các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai sau ngày 01/7/2014 đều phải xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật. Trước mắt tập trung xử lý các hành vi vi phạm sau ngày 11/6/2020; tiếp đến là xử lý các hành vi vi phạm sau ngày 01/7/2014, đảm bảo xử lý dứt điểm tất cả các trường hợp sử dụng đất trái với mục đích đất được giao xong trước ngày 01/7/2024 theo kế hoạch đã đề ra.</p> <p><b>(2) Đối với nội dung kiến nghị:</b> Rà soát, phối hợp giải quyết hiệu quả công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng:</p> <p>- <i>Về cơ chế, chính sách:</i> Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được sửa đổi, bổ sung 02 lần tại các Quyết</p>	<p>Sở Tài nguyên và Môi trường</p>

định số 20/2020/QĐ-UBND và Quyết định số 70/2021/QĐ-UBND về cơ bản đã giải quyết được hầu hết những vướng mắc khi thực hiện công tác thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ; tái định cư. Đã cụ thể hóa, quy định chi tiết một số quy định thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh theo quy định của Luật Đất đai; mẫu hóa các văn bản, hồ sơ để thuận tiện trong quá trình tác nghiệp của cơ quan chuyên môn. Một số chính sách có ưu điểm vượt trội so với các tỉnh lân cận như: thưởng cho các hộ gia đình, cá nhân đồng ý bàn giao mặt bằng sớm (*tối đa 40.000/1m<sup>2</sup> đất nông nghiệp; 50.000.000/01 hộ có nhà ở bị thu hồi và phải di chuyển chỗ ở*); hỗ trợ đối với tài sản là công trình trên đất không đủ điều kiện được bồi thường; giao đất ở có thu tiền đối những hộ gia đình có nhiều thế hệ, cặp vợ chồng cùng sinh sống trên thửa đất ở bị nhà nước thu hồi. Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, về cơ bản được đại đa số người dân đồng tình, ủng hộ, nhất trí cao.

*- Về công tác phối hợp trong thực hiện thu hồi đất, bồi thường GPMB:*

UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ngành của tỉnh thực hiện phối hợp tốt với UBND các huyện, thành phố trong thực hiện thu hồi đất, bồi thường GPMB. Những vướng mắc của các huyện, thành phố trong công tác quy hoạch sử dụng đất, về điều chỉnh ranh giới, quy mô giải phóng mặt bằng; việc áp dụng các chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... đều được các Sở, ngành hướng dẫn chi tiết, kịp thời. Sở Tài nguyên và Môi trường đã cử cán bộ chuyên môn thường xuyên theo dõi, phối hợp với UBND các huyện, thành phố để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

*- Về cách thức tổ chức, triển khai thực hiện:* Trên cơ sở quy trình, thủ tục theo quy định UBND các huyện thành phố đã giao các cơ quan, đơn vị chuyên môn chủ động, khẩn trương triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB khi có đủ các điều kiện theo quy định của Luật Đất đai; lập kế hoạch chi tiết trong đó xác định các mốc thời gian cụ thể hoàn thành các hạng mục công việc. Tại nhiều dự án UBND các huyện, thành phố đã linh hoạt thực hiện trước việc đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, quy chủ, thu thập hồ sơ, tài liệu .... trong quá trình phải chờ đợi một số văn bản, thủ tục cho phép của cấp có thẩm quyền. Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên kiểm điểm tiến độ bồi thường GPMB các công trình, dự án nhất là các dự án, công trình trọng điểm; thành lập tổ công tác thường trực để nắm bắt, theo dõi và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

*- Về công tác tuyên truyền, vận động:* Các địa phương cơ bản đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu các cấp, các ngành. UBND các phường, xã, thị trấn thành lập các Tổ công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu, đồng thuận và chấp hành thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường GPMB. Tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của người dân nhất là

		những hộ gia đình, cá nhân không đồng thuận với phương án bồi thường, không chấp hành các quy định của pháp luật về thu hồi đất, bồi thường GPMB. Chỉ thực hiện các biện pháp cưỡng chế sau khi đã đối thoại, tuyên truyền, trả lời những kiến nghị của người có đất nhà nước thu hồi.	
2	Chỉ đạo UBND huyện Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động tăng cường công tác bảo vệ rừng, nhất là khu vực rừng tự nhiên, có lúc vẫn còn rất phức tạp	<p>Để tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp, ngăn chặn tình trạng phá rừng, cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/01/2023 và nhiều văn bản chỉ đạo về công tác quản lý, bảo vệ rừng; yêu cầu UBND các huyện chỉ đạo Công an huyện tập trung điều tra, xác minh đối tượng khai thác rừng trái pháp luật.</p> <p>UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và các địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; ban hành kế hoạch cao điểm thực hiện công tác bảo vệ rừng; cử 05 công chức của Chi cục Kiểm lâm tăng cường cho Ban quản lý bảo tồn Tây Yên Tử thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng.</p> <p>- Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 04 vụ phá rừng trái pháp luật trên địa bàn huyện Yên Thế, diện tích thiệt hại 2,473ha (giảm 05 vụ, diện tích thiệt hại giảm 0,664ha so với cùng kỳ năm 2022). Đã xử phạt vi phạm hành chính 03 vụ, tổng tiền phạt 54 triệu đồng, tịch thu 2,27m<sup>3</sup> gỗ; còn 01 vụ đã thu hồi 3,6m<sup>3</sup> gỗ vi phạm, vụ việc đang được Hạt Kiểm lâm Yên Thế phối hợp với Công an huyện, chính quyền địa phương và chủ rừng điều tra, xác minh đối tượng vi phạm. Xảy ra 02 vụ khai thác rừng đặc dụng trái pháp luật trên địa bàn huyện Sơn Động (<i>giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2022</i>); đã thu giữ 01 xe máy cũ, 1,38m<sup>3</sup> gỗ Táu. Đến nay khởi tố 01 vụ án hình sự, còn 01 vụ Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn Tây Yên Tử đã bàn giao hồ sơ ban đầu và tang vật vi phạm đến Công an huyện Sơn Động để điều tra, xác minh. Tình trạng chặt phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được ngăn chặn, không phát sinh mới tình trạng chặt phá rừng.</p>	Sở Nông nghiệp và PTNT
3	Chỉ đạo các ngành liên quan và UBND các huyện có cơ chế quản lý, duy tu, bảo dưỡng và vận hành các công trình nước sạch, bảo đảm phát huy hiệu quả và sử dụng đạt mục đích yêu cầu đề ra (tránh thất thoát, lãng phí).	<p>- Hiện nay Bộ Nông nghiệp và PTNT đang tham mưu Chính phủ xây dựng Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn, trong dự thảo Nghị định sẽ bãi bỏ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn (<i>đây là căn cứ pháp lý xây dựng Quyết định số 747/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh</i>).</p> <p>- Trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định, Ngày 10/11/2022, Chủ tịch UBND đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị xây dựng quy định mới thay thế Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Quy định hỗ trợ đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang; Tham mưu UBND tỉnh giao các công trình chưa giao quản lý, khai thác: Đối với 02 công trình (Hệ thống cấp nước SHTT thị trấn</p>	Sở Nông nghiệp và PTNT

		<p>Thanh Sơn và Hệ thống cấp nước SH thị trấn An Châu); đối với 11 công trình UBND cấp xã, doanh nghiệp đang quản lý, khai thác, hoàn thành trước 30/9/2023; đối với 05 công trình UBND tỉnh đã giao doanh nghiệp làm chủ đầu tư hoàn thành trước 31/12/2023; Tiếp tục đôn đốc UBND các huyện, các doanh nghiệp quản lý, khai thác thực hiện ký kết hợp đồng quản lý, khai thác, phê duyệt giá bán nước; kiểm tra, rà soát, yêu cầu các đơn vị quản lý công trình thực hiện việc kiểm tra chất lượng nước; tổng hợp kế hoạch sửa chữa, nâng cấp cụ thể đối với các công trình trên địa bàn tỉnh, yêu cầu đơn vị quản lý công trình có biện pháp khắc phục hoặc xử lý đối với những công trình có chất lượng nước kém; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý, vận hành các công trình trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các đơn vị quản lý, khai thác công trình lập hồ sơ báo cáo kê khai công trình theo quy định.</p>	
4	<p>Tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe, niềm tin của người tiêu dùng.</p>	<p>Xác định trách nhiệm “Tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe, niềm tin của người tiêu dùng” là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương chủ động phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh và các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh để phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời phát hiện các hành vi buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng không rõ xuất xứ nguồn gốc... và các hành vi gian lận thương mại khác nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.</p> <p>(1) Về công tác chỉ đạo và triển khai:</p> <p>Để tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe, niềm tin của người tiêu dùng, Sở Công Thương đã tổ chức hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, các siêu thị, hệ thống cửa hàng tiện lợi và các chợ trên địa bàn tỉnh triển khai công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão theo Kế hoạch số 57/KHSCT ngày 17/11/2022; thường xuyên giám sát, kiểm tra công tác đảm bảo nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng tiêu thụ mạnh dịp Tết như: Lương thực (gạo, đỗ...); thực phẩm (thịt lợn, thịt gà, cá, rau củ quả); hàng công nghệ phẩm (Bánh, kẹo, đường, mứt, cà phê, chè; dầu ăn, nước mắm, mì chính...), việc thực hiện các quy định của pháp luật sau cấp phép đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện (xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, rượu, thuốc lá...); kịp thời xử lý vi</p>	<p>Sở Công Thương, Cục quản lý thị trường</p>

		<p>phạm theo quy định pháp luật...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng và triển khai Kế hoạch số 64/SCT-KT ngày 20/12/2022 về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023, trong đó yêu cầu các đơn vị trong Ngành Công Thương tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên về an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2023; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm.</li> <li>- Ban hành Văn bản số 926/SCT-QLTM ngày 26/8/2022 đề nghị các Thương nhân phân phối, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh chủ động nguồn hàng, có phương án đảm bảo nguồn cung xăng dầu, chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân phối, cho các khách hàng một cách hợp lý để đảm bảo không gián đoạn trong việc cung ứng xăng dầu cho thị trường; thành lập và triển khai Đoàn kiểm tra liên ngành (phối hợp với Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ) để tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.</li> <li>- Xây dựng nội dung, chương trình triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 6174/KH-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang.</li> <li>- Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 68/KH-SCT ngày 29/12/2022 của Sở Công Thương về thanh tra, kiểm tra hợp tác xã lĩnh vực Ngành Công Thương quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023.</li> <li>- Ban hành Văn bản số 74/SCT-QLTM ngày 30/01/2023 đề nghị Cục Quản lý thị trường, UBND huyện, thành phố phối hợp, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt là quản lý hoạt động giới thiệu sản phẩm, bán hàng lưu động trên địa bàn.</li> <li>- Xây dựng và triển khai Kế hoạch số 23/KH-SCT ngày 02/3/2023 của Sở Công Thương về việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023.</li> <li>- Xây dựng và triển khai Kế hoạch 13/KH-SCT ngày 07/02/2023 của Sở Công Thương về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ngành Công thương năm 2023.</li> <li>- Cục Quản lý thị trường tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 877/KH-CQLTT ngày 11/11/2022 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2022; dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.</li> <li>- Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các sở, ngành đã phối hợp chặt chẽ với Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan truyền thông tăng cường</li> </ul>	
--	--	--	--

tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh về chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực thương mại, an toàn thực phẩm. Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, các đội Quản lý thị trường song song với quá trình thực thi công vụ kết hợp giữa kiểm tra, kiểm soát thị trường với việc tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời ký cam kết không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ...

(2) Kết quả thực hiện

Trong quý I/2023, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh tương đối sôi động do tháng 01/2023 trùng với dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; giá cả hàng hóa dịp Tết năm nay tương đối ổn định, không có biến động lớn; sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán giá các loại hàng thực phẩm có xu hướng giảm nhẹ. Tại một số chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh cho thấy hàng hóa rất phong phú, mẫu mã đa dạng, số lượng đảm bảo đáp ứng đủ thị hiếu, nhu cầu của người tiêu dùng, với các phân khúc giá cả khác nhau để người tiêu dùng lựa chọn, không có hiện tượng khan hiếm hàng trên thị trường; trong đó, tập trung nhu cầu vào các mặt hàng như: Lương thực, thực phẩm tươi sống (gạo tẻ ngon, gạo nếp, thịt lợn, thịt gà, thịt bò, cá tươi,...); thực phẩm chế biến (giò, chả, nem...); thực phẩm công nghệ (bánh mứt kẹo, rượu, bia, nước ngọt, dầu ăn...); hàng may mặc, giày dép, mỹ phẩm, nhiên liệu (xăng, dầu, chất đốt...), hàng điện tử, đồ dùng gia đình và một số mặt hàng nông sản như rau, củ, quả các loại...; với lượng hàng hóa tiêu thụ khá mạnh, giá cả tương đối ổn định, việc lưu thông thuận lợi. Nguồn cung xăng dầu cơ bản ổn định, các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp và tiêu dùng, sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh. Hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh các loại hàng hóa, thực phẩm trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm đã cơ bản chấp hành tốt các điều kiện về đảm bảo an toàn thực phẩm; tổ chức đầu tư cải tiến công nghệ, nâng cao cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, nhà xưởng để nâng cao chất lượng hàng hóa, mẫu mã, bao bì sản phẩm; thực hiện công bố hợp quy, công bố phù hợp an toàn thực phẩm theo quy định; sử dụng nguyên liệu đưa vào sản xuất, chế biến có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; ghi nhãn thực phẩm đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định; trang bị bảo hộ lao động, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và khám sức khỏe cho người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm...

- Trong năm 2022, Sở Công Thương đã tổ chức triển khai và hoàn thành 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra

doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2022; Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc 4 Giang năm 2022; Kế hoạch số 85/KH-SCT ngày 24/12/2021 của Sở Công Thương về công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực Ngành Công Thương quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2022. Trong đó, đã tiến hành 10 cuộc kiểm tra đối với 57 tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Kết quả đã phát hiện số doanh nghiệp vi phạm: 04 tổ chức. Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành: 04 quyết định, với tổng số tiền: 1.269.081.698 đồng, trong đó: số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 159.000.000 đồng; số tiền buộc nộp lại số lợi nhuận thu được xác định số thu lợi bất hợp pháp: 1.110.081.698 đồng; đã tước quyền sử dụng 01 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

- Cục Quản lý thị trường Bắc Giang đã chủ động, phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, kết quả: Năm 2022: Đã tiến hành kiểm tra: 286 vụ, xử lý 136 vụ, xử phạt 461.200.000 đồng, trị giá hàng tiêu hủy: 331.944.000 đồng; trị giá hàng tịch thu: 49.468.000 đồng. Quý I năm 2023: Đã kiểm tra: 51 vụ, xử lý 36 vụ, xử phạt 289.250.000 đồng, trị giá hàng tiêu hủy: 260.052.000 đồng; trị giá hàng tịch thu: 97.092.000 đồng. Hành vi vi phạm chủ yếu: Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ATTP; không thực hiện khám sức khỏe định kỳ; Vi phạm về nhãn hàng hóa; Vi phạm về không niêm yết giá; Vi phạm về điều kiện kinh doanh; Kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng; Kinh doanh hàng lậu.

### (3) Một số giải pháp trong thời gian tới

- Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa, thị trường trên địa bàn tỉnh, gắn triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chủ động có phương án, báo cáo Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm ổn định thị trường, không để xảy ra mất cân đối cung cầu, gây đột biến giá cả, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

- Phối hợp với các ngành chức năng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát theo Kế hoạch số 68/KH-SCT ngày 29/12/2022 của Sở Công Thương; đồng thời tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, bảo đảm thị trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tiếp tục đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra của Sở nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực Công Thương; bảo vệ lợi ích của Nhà nước,

		<p>quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật hiện hành để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, điều chỉnh kịp thời, đồng thời giúp phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực Công Thương; kết hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương cho các đối tượng được thanh tra, kiểm tra để nắm bắt, nghiêm túc thực hiện.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thường xuyên nắm bắt tình hình nguồn cung xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối trên địa bàn tỉnh để kịp thời báo cáo Bộ Công Thương chỉ đạo, điều phối, tránh tình trạng gián đoạn nguồn cung; phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, việc tuân thủ quy định về niêm yết giá và bán hàng đúng giá niêm yết, thời gian đăng ký bán xăng dầu,...; để đảm bảo không thiếu hụt nguồn cung, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.</li> <li>- Phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương đảng về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh để làm tốt công tác đấu tranh, kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khoẻ, niềm tin của người tiêu dùng.</li> </ul>	
5	<p>Tăng cường quản lý, giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất các mặt hàng có sức tiêu thụ lớn dịp cuối năm và trong dịp Tết Nguyên đán.</p>	<p>Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trước, trong Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; các ban, ngành, đoàn thể đã chủ động, tích cực hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 về giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó có 03 chỉ tiêu về lĩnh vực ATTP; Công văn số 821/UBND-KGVX ngày 28/02/2023 về việc tăng cường công tác bảo đảm ATTP đối với bếp ăn tập thể.</li> <li>- Ban chỉ đạo liên ngành (BCĐLN) về ATTP tỉnh ban hành Kế hoạch số 178/KH-BCĐLN ngày 12/01/2023 về triển khai công tác quản lý nhà nước về ATTP năm 2023; Kế hoạch số 6138/KH-BCĐLN ngày 08/12/2022 về triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và mùa Lễ hội Xuân 2023 (viết tắt là Kế hoạch số 6138); Công văn số 54/BCĐLN-NVY ngày 09/01/2023 về việc triển khai giải quyết ý kiến, kiến nghị của đại biểu tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIX về lĩnh vực ATTP (viết tắt là Công</li> </ul>	Sở Y tế



văn số 54).

- Các cơ quan thành viên BCĐLN về ATTP tỉnh; UBND, BCĐLN về ATTP các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn: Căn cứ nhiệm vụ được giao, nội dung hướng dẫn tại Kế hoạch số 6138, Công văn số 54 của BCĐLN về ATTP tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành, địa phương triển khai công tác bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023; đảm bảo ATTP phục vụ Tổ chức Tuần văn hoá - Du lịch năm 2023 trên địa bàn.

***Kết quả triển khai***

- Công tác truyền thông về ATTP:

Triển khai tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về ATTP đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm; trong đó, tập trung phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới; các quy định pháp luật của Nhà nước về điều kiện bảo đảm ATTP, quy định xử lý vi phạm về ATTP; kiến thức, thực hành đúng về ATTP và biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm ở người. Toàn tỉnh tổ chức 137 buổi nói chuyện, tập huấn, hội thảo, họp dân để phổ biến, quán triệt thực hiện công tác bảo đảm ATTP với 5.027 người tham dự (tăng 33 buổi, tăng 1.816 người tham dự); tuyên truyền trên Đài Truyền hình, Truyền thanh 5.824 lượt, Báo Bắc Giang 24 tin, bài; trên loa, đài thôn, khu phố được 20.266 lượt; sử dụng 7.187 sản phẩm tuyên truyền các loại như bản tin, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tờ gấp... (tăng 3.011 sản phẩm tuyên truyền).

- Công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP

Tại các cấp thành lập, duy trì 252 đoàn/tổ thanh tra, kiểm tra về ATTP (220 đoàn/ tổ kiểm tra liên ngành; 32 đoàn/tổ kiểm tra chuyên ngành). Trong đó, tuyến xã thành lập 209 tổ kiểm tra liên ngành; tuyến huyện thành lập 41 đoàn kiểm tra (14 đoàn kiểm tra liên ngành; 27 đoàn kiểm tra chuyên ngành); tuyến tỉnh thành lập 06 đoàn thanh tra, kiểm tra (01 đoàn kiểm tra liên ngành; 05 đoàn thanh tra/ kiểm tra chuyên ngành).

Kết quả thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm đối với cơ sở thực phẩm: Các cơ quan chức năng, các địa phương đã chỉ đạo, triển khai việc kiểm tra, kiểm soát các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống, cơ sở giết mổ, vận chuyển thực phẩm; các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội như: thịt và các sản phẩm từ thịt; thủy sản và sản phẩm thủy sản; rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả; bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát; sản phẩm chế biến bột và tinh bột (bánh, mứt, kẹo, mỳ, miến...); cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Các đoàn/ tổ thanh tra, kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra, hậu kiểm đối với

		<p>2.924 cơ sở thực phẩm (chiếm 11,9% tổng số cơ sở thực phẩm), tỷ lệ cơ sở đạt yêu cầu chiếm 91,7%; phát hiện 242 cơ sở thực phẩm tồn tại về điều kiện ATTP, xử phạt 19 cơ sở vi phạm về ATTP, với số tiền 81 triệu đồng (tăng 09 cơ sở bị xử phạt; tăng 68,75 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tuyến xã, phường tiến hành kiểm tra, hậu kiểm 2.121 cơ sở thực phẩm (chiếm 11,8% tổng số cơ sở quản lý theo phân cấp), tỷ lệ đạt yêu cầu chiếm 92,2%; có 165 cơ sở còn tồn tại về điều kiện ATTP, được các tổ kiểm tra nhắc nhở khắc phục.</li> <li>+ Tuyến huyện, thành phố tiến hành kiểm tra, hậu kiểm 789 cơ sở thực phẩm (chiếm 13,5% tổng số cơ sở quản lý theo phân cấp), tỷ lệ đạt yêu cầu chiếm 90,6%; phát hiện 74 cơ sở thực phẩm tồn tại về điều kiện ATTP, xử phạt 16 cơ sở vi phạm về ATTP với số tiền 38,5 triệu đồng</li> <li>+ Tuyến tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra 14 cơ sở thực phẩm (chiếm 2,4% tổng số cơ sở quản lý theo phân cấp), tỷ lệ đạt yêu cầu chiếm 78,6%; phát hiện và xử phạt 03 cơ sở vi phạm về ATTP với số tiền 42,5 triệu đồng</li> </ul> <p>- Kết quả đấu tranh chống gian lận thương mại về ATTP: Lực lượng Công an, Quản lý thị trường và đơn vị chức năng các cấp đã tăng cường kiểm soát thị trường, kiểm soát vận chuyển, đấu tranh chống gian lận thương mại; phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 89 vụ việc, với số tiền 750,43 triệu đồng; khởi tố 01 vụ việc (01 cá nhân); tịch thu, tiêu hủy thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ: 44.500 kg sản phẩm động vật, 8.000 kg sản phẩm bánh kẹo các loại.</p> <p>- Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi và phòng, chống ngộ độc thực phẩm ở người</p> <p>+ Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm: Tình hình chăn nuôi ổn định, không xuất hiện các ổ dịch nguy hiểm trên đàn vật nuôi; ngành NN&amp;PTNT, các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh; triển khai quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi.</p> <p>+ Tình hình ngộ độc thực phẩm: Duy trì việc giám sát ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của ngành y tế từ tỉnh đến thôn, bản; không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra.</p>	
6	<p>Chỉ đạo các cơ quan chức năng có thẩm quyền quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện, phức tạp kéo dài và các vụ việc còn tồn đọng; giải quyết một số điểm tranh chấp, mâu thuẫn, nhất là liên quan</p>	<p>Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có thẩm quyền quan tâm giải quyết các vụ việc khiếu kiện, phức tạp kéo dài và các vụ việc còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Ngày 15/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 6291/UBND-TCD yêu cầu Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các sở, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố tập trung kiểm tra, rà soát, khẩn</p>	<p>Thanh tra tỉnh</p>

<p>đến đất đai, tài nguyên chưa được sự đồng tình của người dân, dẫn đến khiếu kiện, tụ tập đông người, gây phức tạp về an ninh trật tự</p>	<p>trương có báo cáo tham mưu, đề xuất biện pháp giải quyết, biện pháp xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao, nhất là các vụ việc Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định thụ lý tố cáo; Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của công dân đến nay đã chậm muộn, quá thời hạn kiểm tra xác minh, kết luận và các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ngành còn tồn đọng...</p> <p>Trên cơ sở chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, tại Hội nghị tổng kết ngành thanh tra năm 2022 (tổ chức ngày 04/01/2023) Chánh Thanh tra tỉnh đã quán triệt đến toàn ngành về nội dung các đại biểu, cử tri quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn toàn tỉnh; yêu cầu Chánh Thanh tra các sở, ngành và huyện, thành phố chủ động tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng cơ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-TTr ngày 17/01/2023 của Thanh tra tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023 về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Đã quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 14/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, trong đó có nội dung về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.</p> <p>Tiếp theo, ngày 17/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1169/UBND-TCD về chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, đối thoại, trong đó có nội dung: <i>Yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:</i></p> <p>1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Thông báo số 75-TB/BCSD ngày 26/11/2022 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân; Nghị quyết số 4-NQ/BCSD ngày 29/8/2022 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, KNTC; Kế hoạch số 5023/KH-UBND ngày 07/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 4-NQ/BCSD...</p> <p>2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc tiếp công dân định kỳ và đột xuất, bảo đảm số ngày tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân; đặc biệt lưu ý không tiếp công dân định kỳ theo buổi, phải tổ chức tiếp công dân theo ngày, tiếp hết số công dân có mặt; gắn việc tiếp công dân với giải</p>
---	---

		<p>quyết KNTC theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác đối thoại và phối hợp trong quá trình giải quyết KNTC; chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình KNTC tại địa phương, đơn vị; tập trung giải quyết vụ việc kịp thời, đúng quy định của pháp luật; tiếp tục thực hiện và kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTTP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, hạn chế tình trạng công dân bức xúc KNTC vượt cấp lên tỉnh và Trung ương. Chân chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; quan tâm tập huấn, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, công chức phụ trách tiếp công dân, phân loại xử lý đơn thư có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu chính sách pháp luật; bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc phục vụ tốt việc tiếp công dân.</p> <p>3. Giao Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh trong công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết KNTC.</p> <p>Tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh xây dựng dự thảo Chi thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh (đã trình trong tháng 4/2023).</p> <p>Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung cao rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài. Tổ công tác của tỉnh đã làm việc với một số địa phương để hỗ trợ giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Đến nay, các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ đã cơ bản được xem xét, rà soát giải quyết xong (xong 19/20 vụ việc<sup>1</sup>; còn 01 vụ việc công dân chưa nhất trí mặc dù đã được Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo hướng vận dụng chính sách, có lợi cho công dân<sup>2</sup>).</p> <p>Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố rà soát, tập trung giải quyết 71 vụ việc phức tạp. Đến nay đã xử lý, giải quyết xong 56/71 vụ việc (gồm 33/40 vụ việc phức tạp, kéo dài<sup>3</sup> và 23/31 vụ việc về đất đai<sup>4</sup>).</p>	
--	--	---	--

<sup>1</sup> Trong đó: **Xong 01/01** vụ việc theo kết luận chỉ đạo của Tổ công tác theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 24/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. **Xong 18/19** vụ việc theo Kế hoạch số 363/KH-TTTP của Thanh tra Chính phủ.

<sup>2</sup> Vụ ông Đào Ngọc Minh, thành phố Bắc Giang.

<sup>3</sup> Đang thực hiện 07 vụ, gồm: Yên Dũng (03 vụ); Lục Nam (01 vụ); Hiệp Hòa (01 vụ); Việt Yên (01); thành phố Bắc Giang (02 vụ).

<sup>4</sup> Đang thực hiện 08 vụ, gồm: Yên Dũng (03 vụ); Lục Nam (02 vụ); Hiệp Hòa (02 vụ); thành phố Bắc Giang (01 vụ).